

พ.ชช  
๒๐๖๖-๕



# บันทึกข้อความ

สง.ผคปก.
เลขที่ 496
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๙
เวลา 11:09 น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖ tspd.dopa.go.th

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ก๑๕๕๐

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการ โดยมี ปมท. เป็นประธานการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงาน ความคืบหน้า โดยส่งให้ วช. ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายณรงค์ เทพรักษ์)

ทน.กง.วป. รกท.

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหรือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การหารือข้อราชการสำคัญและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	<p><b>๑. การบริหารงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</b> ขอให้กำหนดแนวทางในการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีในพื้นที่ของทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ให้มีเอกภาพ สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยมอบหมายให้ พช. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก โดยมีแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดโครงสร้างการทำงานให้เป็นระบบ ๒) วิธีการบริหารจัดการ ๓) การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักแนวคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดกระบวนการวิเคราะห์ชุมชน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลในการดำรงชีวิตต่อไป</p> <p><b>๒. การสนับสนุนการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ</b> มท. ได้สั่งการให้ จว./อำเภอ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อเตรียมการรักษาความสงบเรียบร้อยในการลงประชามติ ขณะนี้อยู่ในช่วงการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้วิทยากรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนต่อเนื้อหา ร่างรัฐธรรมนูญตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ จึงขอให้กำชับและเน้นย้ำวิทยากรทุกระดับให้วางตนเป็นกลาง และดำเนินการตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการคือ</p> <p>(๑) กำหนดแผนปฏิบัติงานในการเผยแพร่ร่างฯ โดยให้วิทยากรทุกคนลงพื้นที่เป็นทีมงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลตามที่ได้รับกรอบและเก็บหลักฐานลงสมุดบันทึกประจำวัน พร้อมภาพถ่ายและรายงานอำเภอตามแบบรายงานที่กำหนด</p> <p>(๒) วิธีเผยแพร่ ให้ยึดตามเอกสารหลักดำเนินการที่ได้รับจากการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กกต. กรธ. โดยมีให้ตีความหรือขยายความเห็นของตนเอง และเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน การประชุม/กิจกรรม และหากพบปัญหาข้อขัดข้อง หรือมีการละเมิดข้อกฎหมายขัดขวางการดำเนินงาน ขอให้ทำการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแจ้งฝ่าย ตร./ทหาร ดำเนินการต่อไป</p> <p>(๓) หากเกิดประเด็นคำถามจากเวทีเผยแพร่ ในประเด็นที่นอกเหนือจากเอกสารชุดคำถาม/ตอบ ๒๖ ข้อ ที่ได้เตรียมไว้ และเกินความรู้ความสามารถของวิทยากรที่จะชี้แจงได้ ขอให้รีบติดต่อสอบถามไปยังวิทยากรระดับกลุ่มจังหวัด</p> <p><b>๓. การยื่นคำร้องขอใช้บริการไฟฟ้าและประปาพร้อมกันในครั้งเดียว</b> ขอให้ กทม. การไฟฟ้าและการประปา ทั้งส่วนภูมิภาค และนครหลวง ร่วมกันพิจารณาจัดทำระบบที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานบริการประชาชน โดยเฉพาะการยื่นเอกสารขอใช้ประปา/ไฟฟ้าได้ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการติดต่อขอใช้บริการจากภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p><b>๔. การจัดทำข้อมูลแผนที่นำทางของกระทรวงมหาดไทย</b> ตามที่ มท. สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแผนที่นำทาง มท. โดยมีข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพการทำงานในภาพรวมของ มท.</p>	<p>กสภ.</p> <p>สน.ปท.</p> <p>-</p> <p>วช. /สำนัก/กอง</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจปกติ (Function) ภารกิจพื้นที่ (Area) แบ่งตามช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ได้คัดเลือกงานตามภารกิจที่สำคัญได้จำนวน ๔๒ กิจกรรม/โครงการ และมีการเรียบเรียงจัดกลุ่มในการนำเสนอ เป็น ๖ เรื่องหลัก แบ่งเป็น “๒ แก่ ๑ เสริมสร้าง ๓ เพิ่ม” จึงขอให้ผู้จัดทำตรวจทานภารกิจของทุกหน่วยงานอีกครั้ง รวมถึงปรับถ้อยคำข้อความเพื่อให้มีความชัดเจนและน่าสนใจในการนำเสนอ สามารถสื่อให้เห็นถึงประโยชน์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนและรายงานต่อ รมว.มท. เห็นชอบต่อไป</p> <p><b>๕. แผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ</b> ขอให้กำหนดแนวทาง/วิธีการชี้แจงให้ ผวจ.และ นอ. เข้าใจและรับทราบถึงบทบาทในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติในภารกิจด้านความมั่นคง ทั้งด้านการป้องกันประเทศและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจน โดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>๖. แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและส่งเสริมการตลาดของเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้</b> สถาบันปิดทองหลังพระและภาคเอกชนได้ร่วมกับ มท. ในการแก้ปัญหาผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรูปแบบการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดีสามารถจำหน่ายได้ราคาที่เหมาะสม จึงขอให้จัดทำแผนงานที่มุ่งเน้นการผลิต/ปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมีจำนวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของผลไม้ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการยอมรับในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ รมว.มท. ทราบต่อไป</p>	-
๒	ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p><b>๑) การฟื้นฟูสภาพป่า</b> ในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกและเกิดกรณีหมอกควันและไฟป่า ก่อให้เกิดความเสียหายและลดจำนวนลงในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความสมดุลของสภาพแวดล้อม และปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรในระดับพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นรม. ได้มีข้อคิดเห็นในการให้ ผวจ. และ นอภ. ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจาก “แม่แจ่มโมเดลพลัส” และพิจารณานำไปปรับใช้ขยายผลในพื้นที่โดยใช้กลไกประชารัฐในการแก้ไขปัญหาจนเกิดความสำเร็จ</p> <p><b>๒) การควบคุมดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงาน</b> ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานกำกับดูแลและเน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแอบอ้างและเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ หากพบการกระทำผิดดังกล่าวให้ดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	สน.ปท.  สำนัก/กอง

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน